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บริษัท เอสไอเอส ดสิทริบวิช่ัน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

วนัศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 
ห้องทบัทมิ + เพทาย + เพชรชมพ ูชัน้ 3 โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง 

เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
...................................................................................................................................................... 

 เร่ิมประชมุเวลา 14.00 น. โดยได้เรียนเชิญนายสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบั
ดแูลบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ มีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน และมีผู้บริหาร
ระดบัสงู เลขานกุารบริษัท ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 
 คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ได้แก ่

1. นายสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
และกรรมการอิสระ 

2. นายสมชาย ศริิวิชยกลุ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ 
3. ดร.โรจนศกัด์ิ โฉมวิไลลกัษณ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายสมชยั สทิธิชยัศรีชาติ กรรมการผู้จดัการ 
5. นายสมบติั ปังศรีนนท์ กรรมการบริหาร 
6. นายลมิ ฮวีไฮ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการ 
7. นายลมิ เคียฮอง กรรมการ 
8. นายลมิ เคียเม้ง กรรมการ 

 
ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก ่

1. นางสาวสวุาทิพย์ พรสวุรรณนภา 
2. นางสาวนฐัมล แก้วนํา้เงิน 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เลขานกุารบริษัท 

 
ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุม 2 ท่าน ได้แก ่

1. นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
2. นางสาวเชาวนี ไชยสงา่ ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

 
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ซึ่งทาํหน้าที่เป็นกรรมการในการตรวจนับคะแนน เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน ได้แก ่

1. นางสาวนิชชา มีสขุ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท โมรอลบซิ จํากดั 
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 ประธานที่ประชมุกลา่วสวสัดีผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ละเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2559 โดยประธานที่ประชมุแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมทัง้หมด 65 ราย แบ่งเป็น ผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุด้วยตนเอง 33 ราย และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทนจํานวน 32 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 263,912,604 หุ้น จาก
จํานวนหุ้นทัง้หมด 350,198,655 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.36  ของจํานวนหุ้นทัง้หมด ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ
แล้ว และมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุท่าน ทัง้นีไ้ด้เชิญตวัแทนผู้ ถือหุ้น 2 ท่าน ได้แก่ คณุธีรเดช จลุอดงุ และ คณุอาวธุ 
บญุทายศ ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนในท่ีประชมุ ร่วมกบัท่ีปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท โมรอลบิซ จํากดั  
ท่ีทําหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและตรวจสอบความถกูต้องของคะแนน 
  ประธานในท่ีประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่วีดีทัศน์ ก่อนเร่ิมการประชุม เร่ือง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของโครงการสง่เสริมความรู้ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน  โดยการสนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และสภาธรุกิจตลาดทนุไทย 
  ประธานกล่าวต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้คํานึงถึงความสําคญัของผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุท่ี
เป็นสถาบนั จึงได้เรียนเชิญนักลงทุนสถาบนัด้วยตนเองทางโทรศพัท์ เพ่ือให้เข้าร่วมประชุมในครัง้นีด้้วย และเพ่ือเป็นการ
สง่เสริมการปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาลท่ีดี ให้เป็นไปอย่างมีรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ และให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
สรรหาและเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า โดยมีขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาท่ีชดัเจนและโปร่งใส ซึง่ได้แจ้ง
ต่อหน่วยงานกํากบัดแูล เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศไว้ในเวบไซต์ของบริษัท ช่ือ www.sisthai.com 
โดยในช่วงระยะเวลาท่ีกําหนดนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เพ่ือพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อ
สรรหาและคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท และสําหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระนัน้ จะกระทําโดยเปิดเผย เว้นแตมี่ผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมมีมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนนลบั โดยจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงในบตัร
ลงคะแนนท่ีแจกให้ และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีอธิบายรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในแตล่ะวาระให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
  เจ้าหน้าท่ีอธิบายวิธีการลงคะแนนดงันี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 กําหนดว่าการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่า
โดยวิธีเปิดเผย หรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่หรือหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึ่ง
หุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนเสียง จะใช้วิธียกมือ และลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้เม่ือท่านลงทะเบียน 
ในกรณีท่ีไม่มีข้อบงัคบัหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเร่ืองใดๆของท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานที่ประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด โดยมีหลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้
 สาํหรับวาระทัว่ไป การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 
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 ในกรณีมอบฉันทะ ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่านัน้ การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการอออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร 
 สําหรับวาระเลือกตัง้กรรมการ ในการเลือกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น
รายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้
นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ กรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัอนัจะทําให้เกินจํานวน
กรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการ
ท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
 สําหรับวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ มีดงัต่อไปนี ้ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระประธานท่ี
ประชมุจะสอบถามทา่นผู้ ถือหุ้นวา่เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง โดยขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นยกมือ หลงัจากนัน้ขอให้ทา่นผู้
ถือหุ้นทําเคร่ืองหมายเพื่อลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีแจกให้ และส่งใบลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือทําการบนัทึก
คะแนน เจ้าหน้าท่ีจะทําการสแกนแถบบาร์โค๊ดบนใบลงคะแนน และแสดงให้ท่านผู้ ถือหุ้นเห็น เม่ือดําเนินการครบแล้ว จะมี
การประกาศผลการลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบต่อไป โดยจะแยกประเภทผลการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ การออก
เสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ หากออกเสยีงเกิน หรือขาด หรือแบง่คะแนนในการออกเสยีง จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 สําหรับการลงคะแนนในวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการ แทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะ
หยุดพักการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมชั่วคราวเพื่อให้มีจํานวนเสียงท่ีแน่นอน โดยในวาระนีจ้ะทําการลงคะแนนเป็น
รายบคุคล เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะในวาระนีข้อให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสง่ใบลงคะแนน
เสยีงทกุกรณี ไมว่า่จะเป็นการ เห็นด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสยีง ให้กบัเจ้าหน้าท่ีหลงัจากพิจารณาวาระนีเ้สร็จ 

 หากทา่นผู้ ถือหุ้น ประสงค์ท่ีจะไมอ่ยูใ่นห้องประชมุ ในระหวา่งการพิจารณาวาระใดๆหากต้องการรักษาสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ขอให้ท่านลงคะแนน ในใบลงคะแนนในวาระนัน้ๆ และมอบให้กับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ี ได้สง่ใบลงคะแนนเม่ือถึงวาระนัน้ๆ หากไมไ่ด้มอบไว้ หรือไม่อยู่ในห้องประชมุ บริษัทจะถือวา่ท่านได้ออกเสียงเห็น
ด้วยในวาระนัน้ๆ รวมทัง้วาระที่เหลอือยูท่ัง้หมด ยกเว้นการลงคะแนนในวาระเร่ืองการเลอืกตัง้กรรมการ 
 หลกัจากที่ได้เจ้าหน้าท่ีได้อธิบายระเบียบวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานที่ประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ประธานที่ประชมุแจ้งว่า  คณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงปัญหา
การทุจริตว่าเป็นอุปสรรคสําคญัต่อการพฒันาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้
ความสําคญัในเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตและคอร์รัปชัน่นี ้โดยเร่ิมจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมกบั
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ จากนัน้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พิจารณาเพื่อกําหนดมาตรการ
และแนวทางปฏิบติัเพื่อห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุก
รูปแบบ และให้มีการทบทวนการปฏิบติัตามอยา่งสม่ําเสมอ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ผา่นการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่แล้ว เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2559 โดยเป็นบริษัทในลาํดบัท่ี 139 จากทัง้หมด 152 
บริษัทท่ีได้รับการรับรองในครัง้นี ้

สําหรับในปี 2558 ท่ีผ่านมานัน้ ถือว่าเป็นอีกปีที่ท้าทายสําหรับอตุสาหกรรมไอทีในประเทศไทย   เร่ิมตัง้แต่ ตลาด
คอมพิวเตอร์ส่วนบคุคลท่ียงัคงหดตวัลงซึ่งเป็นการหดตวัติดต่อกนัมา 4 ปีแล้ว และในครัง้นีเ้ป็นการหดตวัสงูสดุ นอกจากนี ้
กําลงัซือ้ภาคครัวเรือนก็หดตวัลงเช่นกนัจากภาระหนีค้รัวเรือนท่ีสงูขึน้ ราคาพืชผลเกษตรตกตํ่าซึง่มีผลกระทบตอ่รายได้ภาค
เกษตร เป็นต้น จงึทําให้ยอดขายไอทีสําหรับภาคครัวเรือนของบริษัทฯ หดตวัลงถึง 18% ทําให้รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลง
เลก็น้อย แตบ่ริษัทฯ ก็ยงัสามารถทํากําไรได้  

ทางคณะกรรมการบริษัท จึงขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีช่วยสนบัสนนุบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และ
หากมีคําถามของผู้ ถือหุ้นท่ีส่งมาล่วงหน้า เพ่ือถามในที่ประชมุครัง้นี ้ผมขออนญุาตตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นท่ีส่งมานัน้ ใน
วาระท่ี 9 ซึง่เป็นวาระตอบข้อซกัถาม เพ่ือท่ีจะได้ลงคะแนนตามวาระท่ีกําหนดไว้ให้ครบถ้วนก่อน และเน่ืองจากวาระท่ี 1 เป็น
วาระแจ้งเพือ่ทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนแต่อยา่งใด 

 
 วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 
  ประธานท่ีประชมุได้เสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 
2558 เพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั ตามสาํเนาท่ีได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ โดย
รายงานการประชมุฉบบันีไ้ด้มีการสง่ให้กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเผยแพร่ไว้บนเวบ
ไซต์ของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ซึง่คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้อง จงึขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นได้
พิจารณาและให้การรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ทัง้นีป้ระธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในรายละเอียด
ดงักลา่ว 
  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิม่เติม ประธานในท่ีประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนน ด้วยวิธียกมือ
ลงคะแนน และวิธีออกเสยีงในบตัรลงคะแนน และให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน 
  ในระหวา่งการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้จํานวน 7 ราย เป็นจํานวนหุ้นทัง้สิน้  749,860 
หุ้น 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 72 ราย จํานวน 264,662,464 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
  
วาระที่ 3 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานประจาํปี 2558 

 ประธานท่ีประชมุกลา่ววา่ คณะกรรมการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจําปี 2558 ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 43 กําหนดให้คณะกรรมการจดัทํารายงาน
ประจําปีเพื่อรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานอยู่ในรายงานประจําปีที่ได้สง่ให้พร้อมกบัจดหมายเชิญ
ประชุมแล้ว ประธานในท่ีประชุมจึงขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงและรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และ
รายงานคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2558 เพือ่ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

  กรรมการผู้จดัการรายงานผลการดําเนินงานปี 2558 โดยเร่ิมจากสภาวะตลาดของสนิค้า IT ดงัตอ่ไปนี ้
 สาํหรับสภาวะตลาด IT ทัว่โลกนัน้พบวา่ ในปี2558 ยอดขาย PC ทัว่โลกลดลงอย่างตอ่เน่ือง โดยลดลงมากท่ีสดุใน

ปี 2558 โดยลดลงถึงร้อยละ 10.4 ในขณะท่ี ยอดขาย Smartphone เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.1 และ ยอดขาย Tablet ลดลงร้อยละ 
9.9% 

  สภาวะตลาด IT ในประเทศไทยนัน้พบว่า ยอดขาย PC ลดลงเช่นกนั โดยลดลงร้อยละ 10 ในขณะท่ียอดขาย 
Smartphone และ Tablet เพิม่ขึน้ร้อยละ 22.1 และ 4.2 ตามลาํดบั 

 สาํหรับยอดขายของบริษัทฯ นัน้ เม่ือพิจารณากลุม่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ท่ีจําแนกตามหน่วยงานธุรกิจ (Business 
Unit) แล้วนัน้ สามารถอธิบายได้ดงันี ้

 กลุม่ Commercial เป็นสินค้าท่ีขายให้กบัองค์กร และราชการ ซึง่เป็นสินค้าท่ีใช้งานทัว่ไป เช่น Network, Printer, 
Server, PC ในปีนีย้อดขายของสนิค้ากลุม่นีเ้พิม่ขึน้ร้อยละ 15.8 ซึง่ขยายตวัตามการเติบโตขององค์กรของลกูค้า 

กลุ่ม Consumer เป็นสินค้าท่ีขายสูภ่าคครัวเรือน มียอดขายลดลงร้อยละ 18.3 เน่ืองมาจากสองสาเหตหุลกั เช่น 
กําลงัซือ้ลดลง เน่ืองจากภาคหนีค้รัวเรือนท่ีเพิม่ขึน้ และการท่ียงัไมมี่เทคโนโลยีใหม ่  

กลุม่ Value Added เป็นสินค้าท่ีใช้ในศนูย์คอมพิวเตอร์ หรือศนูย์ข้อมลูขององค์กร และต้องมีการบริการทัง้ก่อน
และหลงัการขาย แตส่ามารถทํากําไรได้ดี ซึง่ในปีท่ีผา่นมาสามารถเติบโตได้ถงึร้อยละ 10.8  
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กลุม่ Smartphone มียอดขายลดลงร้อยละ 8.6 ทัง้นีล้ดลงเน่ืองจากในปี 2557 บริษัทฯ มีการขาย Smartphone 
เข้าโครงการใหญ่ และในปี 2558 ไม่มีโครงการใหญ่ขนาดดงักลา่ว จงึทําให้เม่ือเปรียบเทียบแล้ว ยอดขายลดลงด้วยสดัสว่น
ดงักลา่ว  

กลุม่อ่ืน ๆ ซึง่มียอดขายเพิม่ขึน้ ร้อยละ 31.7  
 แตเ่ม่ือมองภาพรวมแล้วยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2558 มีจํานวน 18,121 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบในช่วง 3 ปีท่ี

ผ่านมา พบว่าค่อนข้างคงท่ี โดยอยู่ท่ีประมาณ 18,000 กว่าล้านบาท สาเหตหุลกั เน่ืองมาจากลดลงของยอดขายกลุ่ม 
Consumer ท่ียอดขายสนิค้ากลุม่อ่ืนๆ ท่ียงัเติบโตได้ไมค่รอบคลมุการลดลงดงักลา่ว  

 ในสว่นของสนิค้าใหม ่ซึง่จะทําให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึน้ในปี 2559 ได้แก่ 
 1) Logitech ซึง่เป็นอปุกรณ์ตอ่พว่งตา่งๆ เชน่ Mouse Keyboard และ กล้อง Video Conference 
 2) Hikvision CCTV ซึง่เป็นระบบ Digital และเป็นผู้ นําด้านนีใ้นประเทศจีน 
 3) Sangfor ซึง่เป็นสนิค้าท่ีใช้ใน Data Center ได้แก่ Firewall และสนิค้า Internet Accesss Management ซึง่เป็น

ผู้ นําสนิค้าด้านนีใ้นประเทศจีน 
 4) Stratus เป็น Server ท่ีสามารถทํางานทดแทนการขดัข้องของ Server ซึง่มีแนวโน้มว่าจะเป็นที่ต้องการของ

ตลาดมากขึน้ 
 5) Tely เป็นสนิค้าท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุทางไกล 
 สําหรับการดําเนินงานของ บจก. วีโก โมบาย (ประเทศไทย) (Wiko) ซึง่เป็นบริษัทร่วมนัน้ โดยเร่ิมจากปี 2557 ซึง่

เป็นชว่งท่ีเร่ิมดําเนินงาน และในขณะนัน้ยงัมียอดขายท่ีน้อย ตอ่มาตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปี 2558 จนถึง ไตรมาส 4 ปี 2558 นัน้ถือ
วา่น่าพอใจ ซึง่มีการเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง 

 ในด้านทิศทางการดําเนินธุรกิจนัน้ Wiko เน้นกลุม่ลกูค้าดงัต่อไปนี ้กลุม่แรกเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีเน้นความคุ้มคา่ของ
การใช้งาน และสเปคสินค้า กลุม่ท่ีสองเป็นกลุม่ลกูค้าท่ีมีงบประมาณจํากดั เช่น กลุม่ นกัศกึษา กลุม่ท่ีสาม เป็นกลุม่ท่ีซือ้ให้
ลกู หลาน ญาติผู้ใหญ่ และกลุม่ท่ีสี่ เป็นกลุม่ท่ีใช้เป็นเคร่ืองสํารอง ในด้านสินค้านัน้ Wiko เน้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีสเปคดี คณุภาพ
ดี ในราคาท่ีประหยดักว่า ซึง่จะเน้นการนําเคร่ืองราคาท่ีต่ํากว่า 5,000 บาท เข้าสูต่ลาด และพยายามจะเป็นผู้ นําในตลาด
ระดบันีใ้ห้ได้ และในด้านการบริการนัน้ Wiko มุ่งที่จะเป็นเลิศด้านการรับประกนั ซึ่งมีผู้ ใช้ได้ช่ืมชมการให้บริการของ Wiko 
ตามเวบไซต์ทางสงัคมอยูเ่ป็นประจํา ทัง้นีอ้้างอิงจากเวบไซต์ท่ีมีการตัง้กระทู้และช่ืนชมการบริการของ Wiko อย่างแพร่หลาย 
แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีการตําหนิจากบางสว่น แตก่็ยงัถือวา่เป็นสว่นน้อย 

 ด้านการดําเนินงานของ บจก.นิปปอนแพ็ค เทรดดิง้ (นิปปอนแพ็ค) ซึง่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัสื่อโฆษณาในร้านค้า
ปลีก Jiffy และเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ นัน้ ได้มีการติดตัง้ระบบไปเม่ือกลางปีท่ีผ่านมา และใช้งานได้ดีตัง้แต่ไตรมาส 4 ปี 
ท่ีผ่านมา โดยใช้จอภาพที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ จําหน่ายจอภาพ และดแูลทางด้านเทคนิค ทัง้นี ้
บริษัทฯ พยายามศึกษาและปรับปรุงงานด้านนีใ้ห้ดีย่ิงขึน้ เพ่ือนํามารองรับการขายจอภาพของบริษัทฯ ต่อไป โดยในปีนี ้
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สามารถขายโฆษณาให้กบัลกูค้าหลายราย และในภาพรวมนัน้มีพบวา่ยอดขายเพ่ิมขึน้ ซึง่ในปีท่ีแล้วอาจจะมีผลขาดทนุ อนั
เน่ืองมาจากการลงทนุ และในปีนีค้าดวา่ในภาพรวมจะมีผลการดําเนินงานท่ีดีขึน้ 

สําหรับปัจจยัท่ีมีผลกระทบกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือปัจจยัเสี่ยงนัน้ ได้แก่ 1) ตลาด IT ภาคครัวเรือนใน
สว่นของ Consumer BU ท่ียงัหดตวัทัง้จากการทดแทนของสมาร์ทโฟนและจากกําลงัซือ้ที่หดตวั ซึง่บริษัทฯ ยงัพึง่พาการขาย
สินค้ากลุม่นีอ้ยู่มาก ถ้าการหดตวัของสว่นนีเ้ร็วกว่าการขยายตวัของสว่นการดําเนินงานอื่น อาจทําให้กําไรรวมลดลงได้ 2) 
ตลาด IT สําหรับธุรกิจในสว่น Commercial BU ถึงแม้ยงัเติบโตได้บ้าง แตไ่ม่มีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้ ซึง่ตอ่ไปอาจจะอ่ิมตวั 
และทําให้กําไรรวมลดลงได้ 3) ตลาดสมาร์ทโฟนท่ีมีขนาดใหญ่และบางสว่นมาทดแทน PC ผู้ผลิตหลายรายจะจดัจําหน่าย
เอง ไม่ใช้ Distributor ทําให้บริษัทฯ อาจไม่สามารถขยายธุรกิจส่วนนีไ้ด้มากเหมือนธุรกิจ PC 4) ปัญหาการขาดแคลน
บคุลากรท่ีมากขึน้ ทําให้ค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรเพ่ิมขึน้ ซึ่งมีผลกระทบกบักําไรของบริษัทฯ และอาจทําให้ไม่สามารถขยาย
ธรุกิจได้ตามแผนงาน 

ในด้านโอกาส หรือปัจจยัท่ีสง่ผลดีกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการบริหารจดัการ
ศนูย์คอมพวิเตอร์มากขึน้ ทําให้ความต้องการในสนิค้า Enterprise IT เพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นการเพิ่มโอกาสการขายให้กบั Value 
Added BU 2) การขยายธุรกิจของ Value Added BU ท่ีได้รับการยอมรับจาก Vendors และลกูค้ามากขึน้ ซึง่ถ้าขยายตวั
ได้มาก จะสามารถเพิม่กําไรให้กบับริษัทฯ ได้มาก 3) Wiko Smartphone ท่ีบริษัทฯ ไปร่วมลงทนุ ได้รับการยอมรับจากตลาด
เพิ่มขึน้เร่ือยๆ ถ้าเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จะช่วยเพ่ิมกําไรให้กบับริษัทฯ ได้มากในอนาคต 4) บริษัทฯ มีการศึกษา ติดตาม 
ทดลองตลาด IOT และ Cloud และตลาดใหม่อ่ืนๆ อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้โครงสร้างบริษัทฯ ท่ีปรับตวัได้เร็ว ถ้าเทคโนโลยีใหม่
เหลา่นีไ้ด้รับการยอมรับ ก็จะสามารถขยายตวัเข้าสูต่ลาดใหมไ่ด้อย่างรวดเร็ว 

และในส่วนท่ีจะรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกเร่ือง ได้แก่ รางวลัท่ีบริษัทฯ ได้รับ ซึ่งเม่ือปีท่ีแล้วบริษัทฯ ได้รับรางวลั 
Best Distributor of the year 2015 เน่ืองจากมีผลงานยอดเย่ียม จาก Hewlett Packard Enterprise ซึง่เป็นหนึ่งในรางวลัที่
บริษัทฯ ภาคภมิูใจ 

ประธานที่ประชมุกลา่วขอบคณุกรรมการผู้จดัการ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบั
วาระนี ้

คณุรังษี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. ยอดขายของ Wiko ได้มีการจดัทํางบการเงินรวม ซึง่ในงบการเงินของบริษัทฯ จะแสดงยอดขาย Wiko ในสว่นท่ี

เป็น Phone BU ใชห่รือไม ่
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
ยอดขายของ Wiko จะแสดงอยูใ่นยอดขายในสว่นท่ีเป็น Phone BU ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
2. อ้างอิงจากปัจจยัเสื่ยงเร่ืองการหดตวัของ Consumer BU นัน้ อยากทราบวา่ผู้ ใช้ในสว่นของ Phone นัน้ นบัวา่อยู่

ใน Consumer หรือใน Phone 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
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ผู้บริโภค หรือผู้ใช้งาน Smartphone นัน้ บริษัทฯ จดัวา่เป็นผู้ใช้ หรือผู้บริโภคของสนิค้ากลุม่ Phone 
3. ขอช่ืมชมในด้านพฒันาการของ Wiko และขอสอบถามว่า คูแ่ข่งในตลาดระดบัท่ี Wiko แข่งขนันัน้ ได้แก่แบรนด์

ใดบ้าง 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
คูแ่ขง่กลุม่ใหญ่ ได้แก่ กลุม่ Operator ท่ีนําเคร่ืองมาขายเอง กลุม่ท่ีสอง ได้แก่ I Mobile ซึง่ดําเนินธุรกิจด้านนีม้านาน 

และกลุม่ท่ีสาม ได้แก่ กลุม่แบรนด์ใหญ่ๆ  
4. ในกรณีท่ีมีการนํา Wiko รุ่นใหมม่าขาย บริษัทฯ มีการประมาณการวา่จะขายสนิค้าดงักลา่วเทา่ไร จงึจะคุ้มทนุ 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
เน่ืองจากผู้ผลติ Wiko กบับริษัทฯ ร่วมทนุกนั การสัง่สนิค้าให้คุ้มทนุนัน้ไมค่อ่ยเป็นปัญหามากนกั  
5. ในด้านสื่อ โฆษณา ใน Jiffy นัน้ บริษัทฯ การกําหนดระดบัไว้หรือไม่ว่า ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนัน้ จะ

ดําเนินการตอ่หรือไม ่อยา่งไร 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
ทางคณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดเอาไว้แล้ว และทางบริษัทฯ มีการดําเนินงานอยา่งระมดัระวงั 
 
คณุวฒิุชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
1. การรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจากบริษัทร่วมจํานวน 83 ล้านบาทนัน้ สามารถแบง่ได้เป็นจาก Wiko และ นิปปอนแพ็ค 

จํานวนเทา่ไรบ้าง 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
สว่นแบง่ขาดทนุจาก Wiko ประมาณ 70 กวา่ล้านบาท และสว่นแบง่ขาดทนุจากนิปปอนแพ็ค ประมาณ 10 กว่าล้าน

บาท 
2. สามารถสรุปได้วา่การรับรู้สว่นแบง่กําไรหรือขาดทนุจากบริษัทร่วมในปีปัจจบุนั อาจจะไมเ่ป็นตวัเลขเชิงลบ 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
มีความเป็นไปได้สงูวา่สว่นแบง่กําไรหรือขาดทนุจากบริษัทร่วมจะไมเ่ป็นตวัเลขเชิงลบ 
3. เป้าหมายของผลการดําเนินงานในปีปัจจบุนัเป็นอยา่งไร 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
เป้าหมายท่ีทีมงานได้ตัง้เอาไว้นัน้ ประมาณ 19,000 กวา่ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ อยากท่ีจะทําให้ถงึ 20,000 ล้านบาท 
4. ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน จะสง่ผลกบับริษัทฯ หรือจะมีผลบวก หรือลบ อย่างไร 
กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 เป็นเร่ืองท่ีตอบได้ยาก เน่ืองจากคา่เงินมีความผนัผวนตลอดเวลา แตบ่ริษัทฯ มีการป้องกนัความเสี่ยงโดยมีการซือ้

สญัญาแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าอยูเ่สมอ 
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 ประธานที่ประชุมกล่าวเพ่ิมเติมว่า ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงในด้านนี ้
อยา่งเป็นประจําทกุเดือน เพือ่ให้การดําเนินงานด้านนีเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

 5. การบริหารต้นทนุทางการเงิน หรือต้นทนุการกู้ ยืมเงินในปี 2559 จะทําได้ดีกวา่ปี 2558 หรือไม ่
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ในด้านอตัราดอกเบีย้นัน้ลดลง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากสถาบนัทางการเงิน ซึง่มีความเป็นไปได้ว่า
อาจจะอยูใ่นระดบัเดียวกบัปีที่แล้ว หรือเพ่ิมขึน้เลก็น้อย 
 6. สดัสว่นของยอดขาย Wiko ใน Phone BU นัน้ เป็นจํานวนเทา่ไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 สดัสว่นยอดขายของ Wiko ในสว่นงาน Phone BU นัน้มีประมาณคร่ึงหนึง่ของยอดขายของสว่นงาน Phone BU 
 7. มีความเป็นไปได้หรือไม่ท่ีสินค้า Smartphone แบรนด์อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ จดัจําหน่ายนัน้ จะเปลี่ยนไปจดัจําหน่าย
ด้วยผู้ผลิตเอง  
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 โดยหลกัแล้ว บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าให้กบั 3 แบรนด์หลกั ได้แก่ Samsung Asus และ Lenovo ซึง่ Samsung มี
การจดัจําหน่ายเองอยู่แล้วในบางพืน้ที่ และให้บริษัทฯ จัดจําหน่ายในบางพืน้ที่ และ Asus นัน้ ยงัไม่มีโครงสร้างที่จะจดั
จําหน่ายสินค้าประเภทนีเ้อง เน่ืองจากมีโครงสร้างพืน้ฐานในด้าน IT เป็นหลกั และ Lenovo นัน้ เคยดําเนินการจดัจําหน่าย
เอง และเปลี่ยนมาใช้ Distributor จดัจําหน่าย ซึง่คาดวา่อย่างน้อย 2 ใน 3 แบรนด์นีจ้ะยงัคงใช้ Distributor จดัจําหน่าย
ตอ่ไป 
 8. บริษัทฯ คาดวา่ ยอดขายของ Consumer BU จะลดลงประมาณเทา่ไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ คาดว่าอาจจะลดลงในช่วงร้อยละ 5 - 10 แต่ในขณะเดียวกนั ไมโครซอฟท์และอินเทล ได้ร่วมมือกนัผลิต
ผลติภณัฑ์ใหม ่ซึง่คาดวา่จะทําให้ตลาดด้านนีต่ื้นตวัมากขึน้ ทัง้นีท้างบริษัทฯ คาดวา่เป็นแนวโน้มท่ีดีขึน้ 
  
 คณุวสนัต์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. บริษัทฯ มีกลยทุธ์อยา่งไร เพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 สินค้ากลุม่ Enterprise หรือ Data Center นัน้ เป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ซึง่ในขณะเดียวกนันัน้ในสว่นงานนีย้งั
ต้องใช้บคุลากรที่เช่ียวชาญอีกมาก ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้พยายามบริหารจดัการในสว่นนี ้เพ่ือรองรับการขยายตวัของธรุกิจด้านนี ้
 2. ความคืบหน้ากรณี Hardware House เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
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 คดีแบง่ออกเป็นสองสว่น สว่นแรกเป็นคดีแพง่ ซึง่อยู่ในขัน้ตอนของศาลล้มละลายแล้ว และอยู่ระหวา่งการรวบรวม
ทรัพย์สิน และทําการเฉลี่ยทรัพย์ อีกสว่นหนึ่งเป็น คดีอาญา อยู่ในขัน้ตอนของการรวบรวมข้อมลู เพ่ือดําเนินคดีอาญา และ
ติดตามกระแสเงินตอ่ไป 
 3. สามารถประเมินความชดเชยในสว่นของคดีแพงนัน้ได้มากน้อยเพียงใด 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ในสว่นของทรัพย์สินท่ีจะได้รับการเฉลี่ยนัน้ ต้องแบง่จากเจ้าหนีร้ายอ่ืนด้วย ซึง่คาดว่าอาจจะได้ไมม่าก บริษัทฯ จะ
ได้ชดเชยทางด้านสทิธิภาษีอากรในกรณีนี ้
 4. อ้างอิงจากการท่ีผู้บริหารคาดวา่จะมีการลงทนุมากในชว่งต้นปีนี ้อยากทราบวา่จะลงทนุในด้านใด 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 เป็นการซือ้ของมาเพือ่ขายตามปกติ ซึง่เป็นไปตามวงจรธรุกิจ ซึง่จะมีการซือ้ขายกนัมากในชว่งไตรมาส 1, 2 และ 3 
 5. บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการท่ีมีการประมลูคลืน่ความถ่ี หรือการขยายธรุกิจด้านนีห้รือไม ่
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สว่น ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการขายสินค้าเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของกลุม่ Operator 
และสว่นท่ีสอง อาจได้รับประโยชน์จากการใช้งานของ 4G และการเช่ือมตอ่ตา่งๆ ซึง่เป็นผลดีกบัการขายสินค้าของบริษัทฯ  
 6. บริษัทฯ มีแผนงานใหม่ๆ  หรือไมอ่ยา่งไร 
 ประธานท่ีประชมุ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ ได้ศกึษา และติดตามในหลายๆ เทคโนโลยี เชน่ Cloud และ Smartphone โดยเฉพาะเร่ือง Smartphone ท่ี
จะมารองรับการขยายตวัของ 4G ซึง่ Wiko ได้นําสนิค้าที่สเปคสงู คณุภาพดี มารองรับการขยายตวัด้านนี ้
 หลังจากท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมแจ้งว่า วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี 

 ประธานที่ประชมุได้ขอให้กรรมการผู้จดัการสรุปงบการเงินประจําปี 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ท่ีประชมุรับรอง 
ซึง่มีรายละเอียดประกอบในรายงานประจําปี 2558 ท่ีได้จดัสง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 กรรมการผู้จดัการรายงานสรุปงบการเงินประจําปี 2558 ดงันี ้
  งบกาํไรขาดทุน 

- รายได้รวมปี 2558 มีจํานวน 18,121 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 2.5 
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 0.4 ในขณะที่ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน

ลดลงจากปีก่อน โดยภาพรวมนัน้ ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาภาพรวมนัน้ พบวา่คา่ใช้จา่ยรวมลดลงร้อยละ 3 
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- กําไรจากการดําเนินงานมีจํานวน 250 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 35.7 
- กําไรเบด็เสร็จรวมมีจํานวน 166 ล้านบาท เน่ืองจากการรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม

จํานวน 83 ล้านบาท 
- เมื่อเปรียบเทียบจากกําไรเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มีกําไรลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11.8  ซึง่สาเหตสุําคญัมา

จากการรับรู้สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่อยูใ่นชว่งการลงทนุทัง้สองบริษัท 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
- เงินสดมีจํานวน 49 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีลกูค้าโอนชําระค่าสินค้าเม่ือสิน้ปี จึงทํา

ให้มีเงินสดคงเหลอือยูใ่นบญัชีธนาคาร 
-  ลูกหนีก้ารค้าจํานวน 2,045 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึน้เล็กน้อยจาก 1,951 ล้านบาท ในปี 2557 คิดเป็น

ระยะเวลาเก็บเงินเฉลีย่ 45.5 วนั 
- สินค้าคงเหลือจํานวน 1,323 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีท่ีแล้ว เน่ืองจากการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือ

อยา่งใกล้ชิด โดยมีอตัราหมนุของสนิค้า 36.9 วนั 
- เงินให้กู้ ยืมแก่กิจการท่ีเกียวข้องกนั เพ่ิมขึน้ 45 ล้านบาท เน่ืองจากให้กู้ ยืมแก่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

เพ่ือลงทนุ 
- สนิทรัพย์รวมมีจํานวน 4,428 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงจากปีท่ีแล้ว 
- เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินมีจํานวน 1,258 ล้านบาท จากปีก่อน 2,428 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน

ร้อยละ 48 เน่ืองจากการบริหารจดัการสนิค้าคงเหลอื 
- เจ้าหนีก้ารค้ามีจํานวน 1,245 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 55 ซึง่ปีก่อนมีจํานวน 804 ล้านบาท 

เน่ืองจากการจา่ยชําระเงินเจ้าหนีอ้ยา่งตรงตอ่เวลา จงึได้รับเครดิตเพิม่มากขึน้ 
- ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากผลกําไรสะสม จาก 1,488 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 1,587 ล้านบาทในปี 

2558 
งบกระแสเงนิสด 
- กระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีจํานวน 1,407 ล้านบาท ดีขึน้จากปีก่อน ซึ่งกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินงานมีจํานวน 365 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงสินค้าคงเหลือ และการให้เครดิต
ของเจ้าหนีก้ารค้าที่เพ่ิมขึน้ 

 กรรมการผู้จดัการกลา่วเพิ่มเติมว่างบการเงินปี 2558 ของบริษัทฯ ผ่านการตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเง่ือนไข 
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั รวมทัง้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

 ประธานในท่ีประชมุขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอผลการสอบทาน และให้ความเห็นเก่ียวกบังบ
การเงินประจําปี 2558  
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 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งตอ่ที่ประชมุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความตัง้ใจในการปฏิบติัหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสตัย์ และระมดัระวงั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุเป็นประจําทกุเดือน โดยกรรมการทกุท่านเข้า
ประชุมครบทุกครัง้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีวาระการประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อซักถามในประเด็นการ
บริหารงานต่างๆ รวมทัง้ประเด็นหลกัท่ีเก่ียวกับความสําเร็จของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทําหน้าท่ีเพ่ือให้เกิด
ประสทิธิภาพสงูสดุ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม  

 สําหรับการสอบทานงบการเงิน ซึง่เป็นหน้าท่ีหลกัของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นหลกัในการสอบทาน และจากการสอบทานงบการเงินประจําปี 2558 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ซกัถามรายละเอียดตา่งๆ ในงบการเงินจากผู้สอบบญัชี และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย พร้อมทัง้จดัให้มีการประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อให้เกิดความ
เป็นอิสระในการสอบทานงบการเงิน ซึง่งบการเงินสําหรับปี 2558 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบั
ผู้สอบบญัชีว่า งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการนี ้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุม่
บริษัทและบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม
และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย โดยถกูต้องตามท่ีควร ในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเป็นการให้ความเห็นของ
ผู้สอบบญัชีอย่างไมมี่เง่ือนไข ซึง่ขอนําเสนอที่ประชมุเพ่ือพิจารณา  

 ประธานในท่ีประชมุกลา่วว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั ปี 2535 ท่ี
กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดลุ และบญัชีกําไรขาดทุน เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี เพ่ือพิจารณาอนมุติั ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นอนมุติังบดลุ หรือท่ีเรียกใหม่ว่างบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และบญัชีกําไรขาดทนุ หรือท่ีเรียกใหม่วา่งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยได้มีการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

 ประธานในท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
 

 คณุวฒุิชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้
 1. ประเดน็เร่ืองการขอคืนภาษีของบริษัทฯ เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ ได้ย่ืนขอคืนภาษีแล้ว และทางเจ้าหน้าท่ีสรรพากรได้เข้ามาตรวจสอบรายการดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้จดัให้

มีเจ้าหน้าท่ีคอยอํานวยความสะดวกด้านการสง่ข้อมลูให้กบัเจ้าหน้าท่ีสรรพากรอยา่งตอ่เน่ือง 
 2. เพราะเหตใุดบริษัทฯ จงึสามารถขอคืนภาษีได้ 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้
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 สินค้าบางรายการมีการขายต่ํากว่าราคาทนุ เน่ืองจากการปรับเปลี่ยนของตลาด และทางผู้ผลิตได้มีการให้ส่วนลด
เพื่อรองรับการขาดทนุในสว่นนี ้จึงทําให้เกิดผลต่างทางภาษีในจดุนี ้นอกจากนีย้งัมีสินค้า Blackberry ท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถ
ขายในประเทศได้ เน่ืองจากตลาดของ Blackberry ในประเทศหดตวั จึงส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกสินค้า
ดงักลา่วไม่มีภาษีมลูคา่เพ่ิม จงึเป็นอีกสว่นหนึง่ท่ีทําให้มียอดภาษีท่ีได้รับคืน 

3. มลูคา่ของภาษีท่ีจะได้รับคืน เป็นจํานวนเทา่ไร และเม่ือได้รับคืนจะนําเงินดงักลา่วมาดําเนินการด้านใด 
ประธานท่ีประชมุตอบคาํถามดงัตอ่ไปนี ้
มลูค่าท่ีขอคืนภาษีประมาณ 200  ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าจะนําเงินท่ีได้รับคืนมาเป็นเงินทนุหมนุเวียนตอ่ไป เช่น 

นําจา่ยชําระเงินกู้ยืม เพ่ือลดต้นทนุการเงิน เป็นต้น 
 
คณุรังษี ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้
1. ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 10 นัน้ จะมีแนวทางการบนัทกึบญัชีอย่างไร ถ้าในกรณีท่ี Wiko มีผลกําไรใน

ปีปัจจบุนั 
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบคําถามดงันี ้
สําหรับในกรณีท่ี Wiko มีผลกําไร จะมีการเปลี่ยนแปลงในงบการเงินในรายการสว่นแบ่งกําไรขาดทนุจากเงินลงทนุ

บริษัทร่วม ตามสดัสว่นเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทนุใน Wiko 
2. บริษัทฯ จะต้องนํางบการเงินของ Wiko มาจดัทํางบการเงินรวมตามเกณฑ์ของ Pack 5 หรือไม ่
ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ตอบคําถามดงันี ้
ในกรณีนีย้งัไมอ่ยูใ่นเกณฑ์ท่ีต้องนํามาจดัทํางบการเงินรวม 
 
 หลังจากท่ีไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน เพ่ือรับรองงบ

การเงินดงักลา่ว ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 
 ในระหวา่งการประชมุมีผู้ ถือหุ้นลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุเพ่ิมขึน้ 11 ราย จํานวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 264,137 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเอกฉนัท์ รับรองงบการเงินประจําปี 2558 
  
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 83 ราย จํานวน 264,926,601 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไรเพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการ
ดาํเนินงาน สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ประธานที่ประชมุกลา่ววา่ ตามท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัภาวะเศรษฐกิจ และโครงการทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตนัน้ สําหรับปี 2558 ถึงแม้ว่ารายได้รวมของบริษัทฯ จะไม่
เติบโต แตบ่ริษัทฯ ก็ยงัมีกําไร และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทฯ มีกําไรสทุธิเป็นจํานวนทัง้สิน้ 166.34 ล้านบาท และ
ไมมี่ยอดขาดทนุสะสม     

 นอกจากนี  ้ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีเข้าเป็นทนุสาํรองของบริษัท ในอตัรา ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิจนกวา่ทนุสาํรองจะครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

 สําหรับทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจํานวน 350,198,655 บาท บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรกําไรสทุธิ
เป็นทนุสํารองของบริษัทเป็น จํานวน 35,019,865.50 บาท ซึง่ครบตามจํานวนร้อยละ 10 ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว เงิน
กําไรสว่นท่ีเหลอื ให้เก็บเป็นเงินกําไรสะสม เพ่ือกิจการตอ่ไป 

  ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปัน
ผลดงันี ้ 

 เสนอให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค์) สําหรับหุ้นทัง้หมด 350,198,655 หุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 105.06 ล้านบาท ซึง่เงินปันผลที่จ่ายครัง้นีเ้ม่ือเทียบกบักําไรสทุธิ จะคิดเป็นร้อยละ 63.16 โดยเงินปัน
ผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนด และผู้ที่ได้รับเงินปันผล สามารถนําไปเครดิตภาษีได้ ทัง้นี ้บริษัท
ฯ ได้จา่ยเงินปันผลจากกําไรของกิจการท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 โดยบริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ซึง่การจ่ายเงินปันผล
ในอตัราข้างต้นครัง้นี ้เป็นการจา่ยเป็นกรณีพเิศษ เป็นการจ่ายท่ีสงูกว่านโยบาย และเป็นอตัราท่ีสงูกว่าปี 2557 เน่ืองจาก บริษัท
ฯ มีกระแสเงินสดท่ีดีขึน้ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีต่ําลง และมีสภาพคลอ่งดีขึน้ จงึเห็นสมควรวา่เหมาะสมที่จะให้
เสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ิมสําหรับปีนี ้ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลนีต้้องได้รับการอนุมัติจากผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมสามัญ
ประจําปี  

 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุมขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาตามการเสนอของคณะกรรมการ
บริษัท และออกเสียงลงคะแนนเพ่ืออนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดท่ีนําเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบ
ลงคะแนน 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเอกฉนัท์ อนมุติัการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ตามอตัราท่ีประธานท่ี
ประชมุแจ้ง 
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ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 83 ราย จํานวน 264,926,601 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายสมชาย ศิริวิชยกุล 
นายสมชัย สทิธิชัยศรีชาต ิและ นายลมิ เคยีเม้ง 

 ประธานที่ประชมุแจ้งวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 36 กําหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจําปี กรรมการต้อง
ออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม โดยในปี 2558 กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่านด้วยกนั คือ นายสมชาย 
ศิริวิชยกลุ นายสมชยั สิทธิชยัศรีชาติ และนายลิม เคียเม้ง ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายตามหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที่ดี เพื่อให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้ทําการพิจารณาอย่างเต็มท่ี กรรมการที่หมดวาระ และมีส่วนได้เสียในการถกูเสนอช่ือเพ่ือ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการในวาระนี ้จะขอออกจากที่ประชมุ  

 ประธานที่ประชมุ ทําหน้าท่ีแทนประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการแจ้งต่อท่ีประชมุว่า 
ตามท่ีได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือพิจารณารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยได้
กําหนดช่องทาง และหลกัเกณฑ์ พร้อมกบัแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในเวบ
ไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอรายช่ือมายังคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานท่ีผ่านมา รวมถึงการมีคณุสมบติัตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อท่ี 29 เห็นสมควรนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือก นายสมชาย ศิริวิชยกลุ  นายสมชยั สิทธิชยัศรีชาติ และนายลิม เคียเม้ง กลบั
เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อช่วยพฒันาบริษัทฯ โดยเลือกตัง้ นายสมชาย ศิริวิชยกลุ เป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เลือก นายสมชยั 
สทิธิชยัศรีชาติ เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง และเลอืก นายลมิ เคียเม้ง เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร ซึง่ท่ีผ่านมาทัง้ 3 ท่าน ได้มีสว่นร่วมเป็น
อย่างมากในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยรายละเอียดแต่ละท่านได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนงัสือเชิญประชมุ  
และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และสําหรับวาระนี ้
ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสง่ใบลงคะแนนเสียงในทกุกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กบัเจ้าหน้าท่ี
หลงัจากพิจารณาวาระนีเ้สร็จ 
 ประธานที่ประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในรายละเอียดของวาระนี ้
 ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเสนอของคณะกรรมการบริษัท 
และออกเสยีงลงคะแนน เพือ่เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมาก เห็นชอบเลือก นายสมชาย ศิริวิชยกลุ นายสมชยั สิทธิชยัศรีชาติ 
นายลมิ เคียเม้ง กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ โดยมีผลการลงคะแนนรายบคุคลดงันี ้
 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมชาย ศิริวิชยกุล เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับ
ดแูลบรรษัทภบิาล และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
เหน็ด้วย 81 ราย จํานวน 264,916,378 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จํานวน 110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 10,113 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
  
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาต ิเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน กรรมการกาํกับดแูลบรรษัทภบิาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 
เหน็ด้วย 81 ราย จํานวน  255,458,527 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.43 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 2 ราย จํานวน 9,468,074 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.57 
 
ผลการลงคะแนนเสียงเลือก นายลมิ เคยีเม้ง เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
เหน็ด้วย 82 ราย จํานวน 264,916,488 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 10,113 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 
  หลงัจากท่ีประกาศคะแนนเสียงเหน็ชอบในการเลอืกกรรมการแล้ว ท่ีประชมุได้เชิญ นายสมชาย ศิริวิชยกลุ นายสม
ชยั สทิธิชยัศรีชาติ และ นายลมิ เคียเม้ง เข้าร่วมประชมุอีกครัง้ เพื่อดําเนินการประชมุตอ่ไป 
  
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2559 
 ประธานที่ประชุมแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยประจําปี 2559 ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี เท่ากบัปีก่อน และได้เชิญ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนกลา่วถงึหลกัเกณฑ์ ในการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2559  
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแจ้งว่า หลกัเกณฑ์ ในเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้คงหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามเดิม 
และในวงเงินเดิม คือ ไมเ่กิน 7,000,000 บาทตอ่ปี เพ่ือความเหมาะสมตามแนวปฏิบติัท่ีดีดงันี ้
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1. กําหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุมรายครัง้ ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนรายเดือนจะจ่ายให้แก่กรรมการท่ีไมใ่ชผู่้บริหาร และกรรมการอิสระเทา่นัน้ 

2. พิจารณา ภาระ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และแนวปฏิบติัในอตุสาหกรรมเดียวกนั  

3. ขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย ท่ีมีเพ่ิมขึน้ จากกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ตา่ง ๆ ท่ีกํากบัดแูลบริษัทจดทะเบยีนท่ีมีเพิม่ขึน้ 
 องค์ประกอบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยสามารถแสดงได้ดงัตอ่ไปนี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2559 (ปีที่เสนอ) 2558 
เงินประจําตําแหน่งกรรมการบริษัทรายเดือน   
    ประธานกรรมการ 30,000.00 30,000.00 
    กรรมการ 15,000.00 15,000.00 
    หมายเหต ุยกเว้นกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริหาร ซึง่ได้รับเงินเดือนในฐานะผู้บริหารอยูแ่ล้ว 
เงินประจําตําแหน่งกรรมการตรวจสอบรายเดือน   
    ประธานกรรมการ 32,500.00 32,500.00 
    กรรมการ 25,000.00 25,000.00 
เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท   
    ประธานกรรมการ 33,000.00 33,000.00 
    กรรมการ 22,000.00 22,000.00 
เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ   
    ประธานกรรมการ 13,500.00 13,500.00 
    กรรมการ 9,900.00 9,900.00 
เบีย้ประชมุกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน   
    ประธานกรรมการ 33,000.00 33,000.00 
    กรรมการ 22,000.00 22,000.00 
เบีย้ประชมุกรรมการบริหารความเสีย่ง   
    ประธานกรรมการ 33,000.00 33,000.00 
    กรรมการ 22,000.00 22,000.00 
เบีย้ประชมุกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล   
    ประธานกรรมการ 33,000.00 33,000.00 
    กรรมการ 22,000.00 22,000.00 
หมายเหต ุ 

1. เงินรางวลัพิเศษ จะมีการจ่ายรางวลัพเิศษให้กบักรรมการที่ไมใ่ชก่รรมการท่ีเป็นผู้บริหารปีละครัง้ ตาม
ผลการดําเนินงานโดยกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาตามหวัข้อท่ีกําหนด
ขึน้ 

2. บริษัทฯ ไมมี่นโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ในลกัษณะ
ผลประโยชน์อ่ืนๆ นอกเหนือจาก เงินประจําตําแหน่ง คา่เบีย้ประชมุ และเงินรางวลัพเิศษประจําปี 
ตามท่ีได้เสนอข้างต้น 
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 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกล่าวเพ่ิมเติมว่า รายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่าย
คา่ตอบแทนกรรมการทัง้หมดได้แสดงไว้ในเอกสารเชิญประชมุ เพื่อการพิจารณาของท่านผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า ทัง้นีไ้ด้มี
การเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจําปีแล้ว จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอตอ่ไป 

 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนให้กับ
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไว้อย่างชดัเจน โดยประเมินตามหลกัเกณฑ์ด้านความสามารถในการบริหารงานภายใน และผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ เพือ่ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 ประธานท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
 ทัง้นีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทน และออกเสยีงลงคะแนนเพ่ืออนมุติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยตามท่ี
ได้นําเสนอ ด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 

  
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี 2559 ตามอตัราท่ีประธานท่ีประชมุแจ้ง 
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 82 ราย จํานวน 264,916,488 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 1 ราย จํานวน 10,113 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2559 
 ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ท่ีกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และได้เชิญท่านประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบนําเสนอตอ่ไป 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งวา่ จากการพิจารณาถงึความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในระดบั
มาตรฐานท่ีเป็นสากล และผลการปฏิบติังานท่ีผา่นมา โดยมีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีนา่พอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็น
ควรเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนหนึง่ตอ่ไปนี ้ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี ดงันี ้
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คณุวรรณาพร   จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4098 หรือ 
   คณุเอกสทิธ์ิ      ชธูรรมสถิตย์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4195 หรือ 
   คณุพรทิพย์      ริมดสุิต           ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565  

 ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ทัง้ 3 ทา่น ไมมี่ความสมัพนัธ์ และ ไมม่ีสว่นได้สว่นเสยีใดๆ กบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด รวมถงึไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จงึมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ โดยคณุเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ เป็นผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2548 ถงึปี 2552 และประจําปี 2555 ถงึปี 2558  
 และคณะกรรมการตรวจสอบยงัได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานําเสนอผู้ ถือ
หุ้น อนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 1,370,000 บาท ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 35,000 
บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ท่ีเกิดขึน้จริงระหว่างปฏิบติังาน คา่บริการดงักลา่วมีความเหมาะสมเม่ือเทียบกบังาน
ตรวจสอบท่ีเพิ่มขึน้จากการเปลีย่นแปลงมาตรฐานของการรายงานทางการเงิน (IFRS) โดยในปี 2258 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ย
อ่ืนท่ีไมใ่ชค่า่สอบบญัชีอีก เป็นจํานวน 286,200 บาท 
 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยอีกด้วย โดยมีคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 ดงันี ้

  บริษัท เอสไอเอส เวนเจอร์ จํากดั จํานวน 130,000 บาท เทา่กบัปี 2558  
  บริษัท คลู ดิสทริบิวชัน่ (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน 400,000 บาท เพิม่ขึน้ 15,000 บาท จากปี 2558    
  บริษัท วีโก โมบาย (ประเทศไทย) จํากดั จํานวน  180,000 บาท เพิม่ขึน้ 100,000 บาทจากปี 2557  
  รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมเทา่กบั 695,000 บาท เพ่ิมขึน้ 135,000 บาทจากปี 2557  
 ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็น

ควรนําเสนอผู้ ถือหุ้นพจิารณาเลือกตัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2559 
และพจิารณาคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปี 2559 ตามรายละเอียดท่ีทา่นประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้นําเสนอ  

 ประธานท่ีประชมุเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ในรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้
   ไมมี่ผู้ ถือหุ้นอ่ืนซกัถาม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสยีงลงคะแนนด้วยการยกมือและลงคะแนนในใบลงคะแนน 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว มีมติอนมุติัด้วยเสยีงเป็นเอกฉนัท์ อนมุติัคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 
 
ผลการลงคะแนนเสียง โดยคิดเป็นร้อยละของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 83 ราย จํานวน 264,926,601 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - ราย จํานวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.06 
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วาระที่ 9 ตอบข้อซักถาม  
 ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่ คําถามท่ีผู้ ถือหุ้นสง่มาลว่งหน้า และคําถามบางสว่นได้มีการตอบคําถามไปแล้วในวาระท่ี
เก่ียวข้อง ทัง้นีจ้ึงได้ถือโอกาสนีนํ้าคําถามท่ีผู้ ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้ามาตอบคําถาม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
สอบถามเพิม่เติม ในโอกาสนีข้อเชิญกรรมการผู้จดัการตอบคําถามในวาระนี ้
 กรรมการผู้ จดัการกล่าวต่อท่ีประชุมว่า ขอนําคําถามท่ีผู้ ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าซึ่งยังไม่ได้ตอบคําถาม มาตอบใน
วาระนี ้ดงันี ้
 คําถามท่ีสง่มาลว่งหน้า มีดงัตอ่ไปนี ้
 1. สนิค้า Wiko รุ่น Pulp Fab ขาดตลาด เพราะเหตใุด 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถามดงันี ้
 สนิค้ารุ่นนีข้าดตลาด เน่ืองจากโรงงานผู้ผลติหยดุทําการช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นระยะคอ่นข้างนาน  
 2. เพราะเหตใุด จงึไมมี่ พนกังานขายของ Wiko ตาม Store ของ TG และ Jmart บางสาขา 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 เน่ืองจากคา่ใช้จ่ายในการจ้างพนกังานขาย (PC) คอ่นข้างสงู บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมของการ
ให้พนกังานขายไปประจําท่ี Store ของ Jmart และ TG โดยเน้นให้ไปประจําในพืน้ท่ีท่ีขายดี ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการแก้ไขในสว่นนี ้
จงึพยายามขยายไปยงัช่องทางอ่ืน เช่น เพ่ิมช่องทางการขายไปยงัร้านค้าขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเลก็ท่ีผู้ประกอบการดแูล
การขายสนิค้าเอง 
 3. การเลอืกรุ่น และสเปคสนิค้า เพือ่มาจําหน่าย 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 สําหรับปีแรกนัน้ ไม่สามารถกําหนดรุ่นและสเปคสินค้าได้ เน่ืองจากปริมาณการขาย และความต้องการในยโุรปสงู
กวา่จงึต้องเป็นไปตามเสยีงสว่นใหญ่ แตใ่นปีนีเ้ร่ิมสามารถปรับเปลี่ยนได้บ้าง ซึง่คาดวา่ประมาณปลายปีนี ้หรือในช่วงปีหน้า
อาจจะสามารถปรับเปลีย่นได้มากย่ิงขึน้ เน่ืองจากจะร่วมมือกบั Wiko ในประเทศท่ีอยู่ในภมูิภาคนี ้ซึง่อาจจะมีการขอให้ผลิต
รุ่นที่เหมาะสมกบัในภมิูภาคการขายนีไ้ด้ 
 4. ความคืบหน้าของธุรกิจ Cloud 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 ธุรกิจ Cloud แบง่ออกเป็น 2 สว่น ได้แก่ 1) เทคโนโลยีท่ีใช้ในการทํา Data Center ให้เป็นแบบ Cloud ซึง่อยู่ใน 
Value Added Commercial BU และบริษัท ถือว่าเป็น Distributor รายใหญ่ในด้านนี ้และเร่ิมมีผลกําไรในสว่นนีเ้ป็นอย่างดี 
ซึง่บริษัทฯ พยายามท่ีจะขยายธุรกิจในด้านนี ้เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจที่มีแนวโน้มเปลี่ยนศนูย์คอมพิวเตอร์
เป็น Cloud มากขึน้ 2) Cloud ในรูปแบบท่ีให้สามารถใช้งานได้กบัอปุกรณ์ปลายทาง โดยไมต้่องลงทนุในระบบเป็นจํานวน
มาก ซึง่ในสว่นนีบ้ริษัทฯ ยงัอยู่ในช่วงทดลองผลิตภณัฑ์ และทดลองตลาด เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของตลาดท่ีแท้จริง 
แตมี่ผลิตภณัฑ์หนึ่ง ที่บริษัทฯ ได้ทําการทดลองตลาด และเร่ิมจําหน่าย ได้แก่ Video Conference ท่ีเรียกว่า Qool Con และ
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เร่ิมมีลกูค้าใช้งาน ซึ่งลกูค้าสามารถประชุมผ่านระบบทางไกล ซึ่งรองรับการประชมุในหลายๆผู้ ใช้ในการประชมุแต่ละครัง้
ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการเก็บคา่บริการรายเดือน ซึง่ทําให้ลกูค้า หรือผู้ใช้งานไมต้่องลงทนุในระบบเป็นจํานวนมาก 
 5. ความคืบหน้าของ Internet Of Things และ Home Automation 
 กรรมการผู้จดัการตอบคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 ปัจจบุนัการเช่ือมตอ่ Internet ทําได้อย่างสะดวก และประหยดัมากขึน้ ซึง่ Internet of Things เป็นคําจํากดัความ
ในด้านนี ้ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการทดลองถึงการเกิดประโยชน์สงูสดุของการนําอปุกรณ์ต่างๆไปเช่ือมต่อภายใต้เทคโนโลยี
ดงักลา่ว  
 6. ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2559 เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 ในเร่ืองนีไ้ม่สามารถตอบคําถามได้มากนัก ทัง้นีค้าดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก และในภาพรวมทัง้ปีนัน้ 
Consumer Bu อาจจะมียอดขายลดลง แตย่งัคงมียอดขายจากสว่นงานอื่นมาชดเชยได้ ซึง่คาดวา่ในปีนีภ้าพรวมจะดีขึน้ 
 
 คณุรังษี ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. ในสว่นของ Internet Of Things นัน้ บริษัทฯ จะยงัคงเป็นผู้แทนจําหน่าย หรือจะมีการลงทนุเป็น Partner กบั
ผู้ผลติ 
 ประธานท่ีประชมุตอบคําถาม ดงัตอ่ไปนี ้
 ในเบือ้งต้นนัน้ ยงัไม่มีแผนวา่จะลงทนุในลกัษณะของการร่วมทนุเพ่ิมเติม นอกจากจะมีการเลง็เห็นอย่างชดัเจนว่า 
จะมีเทคโนโลยีหรือสินค้าใดท่ีเป็นความต้องการของตลาด และสามารถเติบโตได้ในระยะยาวอย่างแท้จริง ซึ่งในกรณีนีจ้ะมี
การนํามาพจิารณาตอ่ไป 
 
 คณุวสนัต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงัตอ่ไปนี ้
 1. การท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ ค้าสง่นัน้ จะมีการรปรับตวัอยา่งไร เพ่ือรองรับกําไรท่ีคอ่นข้างน้อย 
 ประธานท่ีประชมุ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ ได้มีการทํา Inventory Management อย่างรอบคอบและระมดัระวงั และการขายสินค้าจะเน้นการขาย
สินค้าท่ีมีปริมาณความต้องการสงู และนอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้มีการบริหารจดัการช่องทางการขาย และความสมัพนัธ์กบั
ลกูค้าเป็นอยา่งดี 
 2. บริษัทฯ คาดวา่ Wiko จะสามารถทํากําไรในอนาคตได้เป็นอยา่งไร 
 กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
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 เน่ืองจากขนาดตลาดรวมของ Smartphone มีขนาดใหญ่มาก และขนาดตลาดของ Smartphone ระดบัราคา 
5,000 บาท ก็มีขนาดใหญ่มากเช่นกนั ซึง่บริษัทฯ คาดว่า Wiko จะสามารถอยู่ในอนัดบั 1 ใน 3 อนัดนัแรกของผู้ จําหน่าย 
Smartphone ในตลาดระดบันีไ้ด้ 
  3. สําหรับแบรนด์สินค้า Smartphone ท่ีไม่ได้เป็นท่ีต้องการของตลาดในช่วงหลงันัน้ บริษัทฯ มีการพิจารณาลด 
หรือหยดุการขายหรือไม ่
  กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
  ในสว่นของ Brand ท่ีไม่ได้รับความนิยมนัน้ บริษัทฯ ได้หยดุการขายไปแล้ว ซึง่ได้มาเน้นการขายใน Brand ท่ียงัคง
เติบโตตอ่ไป 
  4. สนิค้าประเภท Home Automation นัน้ บริษัทฯ พบสนิค้าท่ีคาดวา่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วหรือไม ่ 
  กรรมการผู้จดัการ ตอบคําถามดงัตอ่ไปนี ้
  บริษัทฯ พบสินค้าท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีต้องการของตลาดแล้ว และมีลกูค้าท่ีมี Showroom อยู่ในหลายพืน้ท่ีติดต่อ 
เพือ่ท่ีจะให้แสดงสนิค้า Automation ของบริษัทฯ แล้ว แตค่าดวา่จะสามารถดําเนินการได้ในปีหน้า 
 
  คณุสรุพร ตวัแทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงไทย แสดงความคิดเห็นดงัตอ่ไปนี ้
  คณุสรุพร ชอช่ืนชมการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมเอกชน ภาคปฏิบติัในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ท่ีจดัโดย CAC 
ของบริษัทฯ และขอให้ขยายผลไปยงัคูค้่าตอ่ไป 
  กรรมการผู้จดัการ แสดงความคิดเห็นดงัตอ่ไปนี ้
  ในขณะนีไ้ด้มีการขยายผล และสือ่สารไปยงัคูค้่าแล้ว ซึง่บริษัทฯ ได้พยายามดําเนินการตามแนวปฏิบติัท่ีดีของ IOD 
และ CAC ทัง้นีจ้ะทําการขยายผลไปยงัลกูค้าด้วยเช่นกนั และขอขอบคณุทกุท่านที่ได้เลง็เห็นถึงความตัง้ใจของบริษัทฯ ใน
การดําเนินการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้
ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 

 
                                             ลงช่ือ.............................................................ประธานที่ประชมุ 

                                                             (นายสวิุทย์ จินดาสงวน) 
 
 
 

 
ลงช่ือ......................................................................เลขานกุารบริษัท 

   (นางสาวนฐัมล แก้วนํา้เงิน) 


